

สำเนา

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

การประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๖
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานเลขานุการสภา
ฝ่ายกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

(สำเนา)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไมตรี ศรีใส	ประธานสภาฯ	ไมตรี ศรีใส	
๒	นายนิคม เพิ่มพร	รองประธานสภาฯ	นิคม เพิ่มพร	
๓	นายชยุต โคตรสุวรรณ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	ชยุต โคตรสุวรรณ	
๔	นายประเสริฐ อัมภรัตน์	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ประเสริฐ อัมภรัตน์	
๕	นายวิโรจน์ เขียวอ่อน	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	วิโรจน์ เขียวอ่อน	
๖	นายไสว บันตะลุง	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	ไสว บันตะลุง	
๗	นายสิทธิกร สายไชยसान	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สิทธิกร สายไชยसान	
๘	นายวิชัย ภูพวก	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	วิชัย ภูพวก	
๙	นายสมนึก แก้วพวง	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	สมนึก แก้วพวง	
๑๐	นายประพุดม มีอำนาจ	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	ประพุดม มีอำนาจ	
๑๑	นายเอกโชค วงศ์ษา	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	เอกโชค วงศ์ษา	
๑๒	นายประวิทย์ ส่องแสง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒	ประวิทย์ ส่องแสง	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางประยูร วงศ์ใหญ่	นายก อบต.หนองหัวช้าง	ประยูร วงศ์ใหญ่	
๒	นายคำฟอง เจติโคตร	รองนายก อบต.หนองหัวช้าง	คำฟอง เจติโคตร	
๓	นางสาวประภัสสร แก้วเนตร	รองนายก อบต.หนองหัวช้าง	ประภัสสร แก้วเนตร	
๔	นายปฏิพัทธ์ กันเทพา	เลขานุการนายกอบต.	ปฏิพัทธ์ กันเทพา	
๕	นายวิภพ ทองจันทร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	วิภพ ทองจันทร์	
๖	นายเดโช ทองแพรว	ผู้อำนวยการกองช่าง	เดโช ทองแพรว	
๗	นายธวัชชัย คำโสภา	หัวหน้าสำนักปลัด	ธวัชชัย คำโสภา	
๘	นางสาววาสนา กิมเกลี้ยง	รองปลัด อบต.	วาสนา กิมเกลี้ยง	
๙	นายสมคิด แก่นคำ	ปลัด/เลขานุการสภาฯ	สมคิด แก่นคำ	
๑๐	นายธวัชชัย สิมณี	นายช่างโยธา	ธวัชชัย สิมณี	
๑๑	นางสาวอรปภา ปลุกใจ	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	อรปภา ปลุกใจ	
๑๒	นางสาวขวัญเมือง ภัคดียุทธ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ขวัญเมือง ภัคดียุทธ	

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อ และเมื่อสมาชิกมาครบตามที่ประชุมแล้ว จึงให้พนักงานเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญนายไมตรี ศรีใส ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ประธานสภาฯ : แจ้งให้ที่ประชุมให้ตรวจรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้วว่ามีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม : ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานสถานการณ์คลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ เชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างรายงาน

นางสาววาสนา กิมเกลี้ยง - รายงานตามเอกสาร รายละเอียดดังนี้

รายรับจริง ถึง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๘,๘๖๗,๙๙๒.๑๔ บาท

รายจ่ายจริง ถึง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๒,๖๑๔,๖๗๑.๖๓ บาท

ที่ประชุม - รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายไมตรี ศรีใส
(ประธานสภาฯ)

- เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง รายงานผลการปฏิบัติงาน

นางประยูร วงศ์ใหญ่

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างและท่านสมาชิกองค์การ

บริหารส่วน ตำบลหนองหัวช้าง ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ดิฉัน นางประยูร วงศ์ใหญ่ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อเป็นกรอบแนวทางและ ทิศทางในการพัฒนาตำบล คือ “ **พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน ท้องถิ่น เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์**” ซึ่งวิสัยทัศน์ ดังกล่าวกระผมได้ยึดถือเป็นเป้าหมายในการ ปฏิบัติงานตลอดมา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการครบรอบปีของการ บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ภายใต้ความรับผิดชอบของดิฉัน ดิฉันและคณะ หัวหน้าส่วนทุกส่วนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่ได้คาดหวังเอาไว้ แต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่สมัยที่ผ่านมา งบประมาณที่ไม่เพียงพอ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่เป็นอุปสรรค ซึ่งกระผมและคณะได้ เข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหา กระผม จะมุ่งมั่นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากที่สุด จึงใคร่ขอแถลงผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ดังนี้

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการที่จ่ายจากเงินรายรับ

เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสาร)

นโยบายการดำเนินงานทั่วไป

เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๗๑,๒๗๑.๔๓ บาท (รายละเอียดตามเอกสาร)

เงินอุดหนุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๘๑,๒๙๘.๕๙ บาท (รายละเอียดตามเอกสาร)

(ลงชื่อ)

(นางประยูร วงศ์ใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

- ๔ -

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ๒ รายการ (กองช่าง)

- โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกบ้านทุ่งพาย
- เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง

นายไมตรี ศรีใส
(ประธานสภาฯ)

นายเดโช ทองแพรว
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

ชี้แจง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนไป หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยกองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๒ รายการ เนื่องจากโครงการตามข้อบัญญัติมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณจากการจัดสรรงบประมาณของงบลงทุนหลายครั้ง จึงทำให้โครงการ ๒ โครงการที่ถูกตัดงบประมาณลง ไม่ได้ลดปริมาณลง ดังนั้น กองช่างจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ๒ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ บริเวณรอบที่ทำการ อบต.หนองหัวช้าง ขนาดความสูง ๒ เมตร ยาว ๓๕๗ เมตร พร้อมประตูเหล็กเลื่อน ทางเข้า – ออก ๒ ชุด **งบประมาณ ๑,๒๙๘,๘๐๐.- บาท**

ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๒ บริเวณรอบที่ทำการ อบต.หนองหัวช้าง ขนาดความสูง ๒ เมตร ยาว ๒๓๑ เมตร พร้อมประตูเหล็กเลื่อน ทางเข้า – ออก ๒ ชุด **งบประมาณ ๑,๒๙๘,๘๐๐.- บาท**

๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกบ้านทุ่งพาย

ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก บ้านทุ่งพาย หมู่ที่ ๓ สายทาง หลวงท้องถิ่นหมายเลข ศก.ถ ๑๙๖-๑๓ ไปห้วยคำเปื่อยขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร โดยมีปริมาณผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า **๒๐๐ ลบ.ม.** หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า **๑,๙๗๕ ตร.ม.** **งบประมาณ ๑๘๗,๘๐๐ บาท**

ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก บ้านทุ่งพาย หมู่ที่ ๓ สายทาง หลวงท้องถิ่นหมายเลข ศก.ถ ๑๙๖-๑๓ ไปห้วยคำเปื่อยขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร โดยมีปริมาณผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า **๑๙๗.๕๐ ลบ.ม.** หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า **๑,๙๗๕ ตร.ม.** **งบประมาณ ๑๘๗,๘๐๐ บาท**

ที่ประชุม รับทราบและซักถาม ตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนแต่ละหมู่บ้านเป็นเวลาพอสมควร
นายไมตรี ศรีใส - สักพักการประชุม ๑๕ นาที
(ประธานสภาฯ)

เลขานุการสภาฯ - เรียกสมาชิกเข้าประชุม หลังจากพัก ๑๕ นาที
ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าประชุมครบและแจ้งประธานสภาฯ ดำเนินการต่อ
๔.๒ การพิจารณาอนุญาตดำเนินกิจการนอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
นายไมตรี ศรีใส - เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงรายละเอียด
(ประธานสภาฯ)

นายเดโช ทองแพรว - ชี้แจง เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านหนองทามใหญ่ – บ้านห้วยพัฒนา ช่วงที่ ๒ ศก.ถ.๔๔-๐๑๗
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ติดกับถนนดินลูกรังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

นายสมคิด แก่นคำ - ชี้แจงประเด็นข้อกฎหมาย พรบ.สภาตำบลฯ ตามมาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบล
(ปลัด อบต.) อาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการกิจการร่วมกัน
ได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ กิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและ
เป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

นายไมตรี ศรีใส - แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารเป็นเวลาพอสมควรและสอบถามมีผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่
(ประธานสภาฯ)

ที่ประชุม - พิจารณาเอกสารประกอบการขอทำกิจการนอกเขต/รับทราบ

๔.๓ การพิจารณากำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นายไมตรี ศรีใส - นำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
(ประธานสภาฯ) ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๖๖ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป กำหนดดังนี้
สมัยประชุม ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดสมัยประชุมไว้ ๔ สมัย และสมัยที่ ๑ ๒๕๖๗ ดังนี้
๑. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เริ่มประชุมวันแรกวันที่ ๑ กุมภาพันธ์

ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน

๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เดือน มิถุนายน

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เริ่มประชุมวันแรกวันที่ ๑ มิถุนายน

ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน

๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เริ่มประชุมวันแรกวันที่ ๑ สิงหาคม

ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน

/ ๔. สมัยสามัญ ...

- ๖ -

๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เดือน ธันวาคม

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เริ่มประชุมวันแรกวันที่ ๑ ธันวาคม

ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน

๕. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เริ่มประชุมวันแรกวันที่ ๑ กุมภาพันธ์

ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน

ทั้งนี้ หากวันที่ ๑ ของสมัยประชุม เป็นวันหยุดราชการ ก็ให้เลื่อนเป็นวันถัดไป หรือหากติดราชการอื่น ๆ ให้จัดทำเป็นประกาศเลื่อนประชุมออกไป

ที่ประชุม

- เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

นายไมตรี ศรีใส

- สอบถามที่ประชุมมีผู้เสนอหรือไม่

(ประธานสภาฯ)

นายวิภพ ทองจันทร์

- นำเรียนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ซึ่งจะมีการกำหนดการจัดงานโครงการระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งอธิบายประเภทกีฬาต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ทราบ

(ผอ.กองการศึกษา)

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายธวัชชัย คำโสภาก

- แจ้งกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้มีกำหนดการดังนี้

(หัวหน้าสำนักปลัด)

กำหนดการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดการทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

การทำขยะรีไซเคิล ขยะเปียก วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยมีกำหนดการออกเดินทางหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ๒๗ กุมภาพันธ์

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ได้ประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปเป็นการลงมติ โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อนแล้วย้อนเป็นลำดับต้น(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ การลงมติ ข้อ ๗๘ วรรคแรก)

ลำดับที่ ๑ พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธียกมือขึ้น
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์

/ นายสมคิด ...

- ๗ -

ลำดับที่ ๒ พิธีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน ๒ โครงการ

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธียกมือขึ้น
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน ๒ โครงการ (กองช่าง)

ลำดับที่ ๓ การรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธียกมือขึ้น
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก จึงกล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

สมคิด แก่นคำ

ผู้จัด/บันทึกรายงานการประชุม

(นายสมคิด แก่นคำ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ไมตรี ศรีใส

(นายไมตรี ศรีใส)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

(ลงชื่อ)

นิคม เพิ่มพร

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายนิคม เพิ่มพร)

(ลงชื่อ) เอกโชค วงศ์ษา กรรมการ
(นายเอกโชค วงศ์ษา)

(ลงชื่อ) ประวิทย์ ส่องแสง กรรมการ
(นายประวิทย์ ส่องแสง)